



ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025”. Trong hai ngày từ ngày 15 đến ngày 16/5/2020, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội, Đảng bộ Bệnh viện vinh dự được đón tiếp Đ/c Lưu Văn Liêm - Bí thư Đảng ủy Khối và Đ/c Lê Thanh Giang - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cùng với sự có mặt của 136 Đại biểu là đảng viên tiêu biểu đại diện cho 211 đảng viên trong Đảng bộ.



Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Trước đó tại phiên trụ bị diễn ra chiều ngày 15/5/2020, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 05 đồng chí, Tổ thư ký gồm 02 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách gồm 03 đồng chí và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong

Đảng, đồng thời các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong văn kiện Đại hội.



Ảnh: Đ/c Mã Quốc Thiện - Bí thư Đảng bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Tại phiên làm việc chính thức ngày 16/5/2020, sau báo cáo kết quả phiên trù bị và phần khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đã trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có 13 chi bộ trực thuộc với 211 đảng viên (15 đảng viên dự bị). Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai kịp thời; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong từng cán bộ, đảng viên.



Ảnh: Đ/c Nguyễn Chí Thanh - PBT Đảng bộ thông qua Dự thảo Báo cáo Chính trị

Trong lãnh đạo công tác chính quyền, hầu hết các chỉ tiêu được giao hàng năm đều đạt và vượt, chú trọng triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong các lĩnh vực mũi nhọn: Ngoại chấn thương chỉnh hình, Ngoại tổng quát, Tim mạch-Lão khoa, Hồi sức tích cực và Chống độc, Ung bướu, Thận nhân tạo ... ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh trong và ngoài tỉnh. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Cán bộ, đảng viên luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng được thường xuyên quan tâm, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp được 60 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Lưu Văn Liêm - Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Bệnh viện đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao về chuyên môn, khẳng định uy tín, thương hiệu của Bệnh viện tỉnh. Bên cạnh đó, Đ/c Lưu Văn Liêm cũng đề nghị Đại hội đánh giá khách quan

những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới.



Ảnh: Đ/c Lưu Văn Liêm - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 05 đ/c, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đ/c. Đồng chí Mã Quốc Thiện tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.



Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện ĐK Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và hứa hẹn.



Ảnh: Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khôi ra mắt và hứa hẹn

Qua hơn một ngày làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, thực sự phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu từng bước hiện đại đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng I, là trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh và khu vực./.